

# PHÁT HUY NỘI LỰC, TRANH THỦ THỜI CƠ, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỀ RA

DƯƠNG THANH BÌNH, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau

Năm 2019, tỉnh Cà Mau đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục chuyển biến tích cực, toàn diện. Đây là nỗ lực rất lớn, là tiền đề quan trọng tạo đà, động lực để tỉnh thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với trách nhiệm trước Đảng bộ, trước Nhân dân, chúng ta đã hoàn thành khá xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Có 11/12 chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 đề ra đạt và vượt kế hoạch (chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu xấp xỉ đạt). Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực ngư - nông - lâm nghiệp; Thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng hơn 12% so năm 2018; Sản xuất ngư, nông nghiệp khá thuận lợi, tổng sản lượng thủy sản tăng 3,2%; Thu ngân sách Nhà nước vượt gần 21% dự toán, tăng 17% so năm 2018; Thu hút khách du lịch tăng 16%, doanh thu du lịch tăng 13,4% so cùng kỳ; Giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 100% so kế hoạch; 100% số xã có tuyến đường ô tô về đến trung tâm; Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được chỉ đạo tích cực; Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh tổ chức nhiều sự kiện, hưởng ứng những ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm thiết thực, hiệu quả; Đặc biệt, tổ chức thành công "Tuần Văn hoá - Du lịch Mũi Cà Mau 2019". Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ được triển khai, ứng dụng rộng rãi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; Chỉ đạo thực hiện khá tốt việc rà soát, sắp xếp trường, lớp học, giáo viên. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, khám chữa bệnh được nâng lên; Mạng lưới và cơ sở vật chất y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư. Các bệnh truyền nhiễm được kiểm soát chặt chẽ. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% dân số. Các chính sách ưu đãi đối với người có công, gia đình chính sách được các cấp, các ngành chăm lo chu đáo, kịp thời, đúng quy định; Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh



Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình tặng hoa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại lễ khai mạc "Tuần Văn hoá - Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019".  
Ảnh: KHÁNH PHƯƠNG

giảm còn 2,32%; Hộ cận nghèo giảm còn 2%. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đạt kết quả khá tốt.

Nhiệm vụ công tác quản sự, quốc phòng địa phương được bảo đảm; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hoạt động đối ngoại năm 2019, nhằm thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị và tăng cường thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giữa tỉnh Cà Mau với các tỉnh, thành phố trong nước, nước ngoài.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ. Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo được sự đồng thuận trong nội bộ và Nhân dân. Tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XII; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Tập trung triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chặt chẽ; Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý đúng quy trình, quy định.

Hiệu lực, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ. Cải cách tư pháp, cải cách hành chính chuyển biến tích cực hơn. Kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính tiếp tục được tăng cường; Tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công và thực hiện tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, đúng quy định. Triển khai thực hiện Đề án thí điểm quản lý xe ô tô công tập trung của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt kết quả tốt, góp phần tiết kiệm ngân sách Nhà nước.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều tiến bộ, trên một số mặt có những chuyển biến tốt hơn; Đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc đăng ký nhân hộ trợ giảm nghèo, kết quả có 2.741 hộ thoát nghèo.

Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2019 là quá trình phấn đấu của Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà; Sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp uỷ, chính quyền

các cấp; Sự nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Sự đoàn kết, quyết tâm vượt khó, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, sự đóng góp có hiệu quả của các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân trong, ngoài tỉnh và những ý kiến đóng góp, góp ý kịp thời của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Được nhiều đoàn cán bộ lãnh đạo Trung ương Đảng, Chính phủ đến thăm, làm việc, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của tỉnh. Kết quả đạt được năm 2019 đã tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong xã hội, tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và 5 năm (2015-2020).

Vui mừng, phấn khởi với kết quả đạt được, song việc chỉ đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển trên các lĩnh vực trong năm 2019 vẫn còn một số hạn chế, khó khăn cần tập trung sớm khắc phục bằng những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực. Chúng ta phải tập trung huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư; Nâng cao tính minh bạch trong môi trường kinh doanh; Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các chính sách phát triển thủy sản;

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực chất, toàn diện; Tích cực xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu đi đôi với khai thác thị trường; Tăng cường thu ngân sách, quản lý chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, triệt để tiết kiệm; Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân; Chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính; Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm sẽ diễn ra nhiều sự kiện trọng đại như: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 75 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 45 năm ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau...; Là thời điểm tăng tốc thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng là năm dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức tác động bất lợi đến sự phát triển của tỉnh. Vì vậy, ngoài các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp để dồn sức chỉ đạo, thực hiện. Theo đó, Tỉnh uỷ đã đề ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, xác định 13 chỉ tiêu chủ yếu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phấn đấu thực hiện.

Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ tỉnh trong năm 2020 là rất nặng nề, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua yêu nước, chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần sáng tạo, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt lên thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.